



สำหรับการเผยแพร่ในที่

เยอรมนีสัญญาให้เงินช่วยเหลือ 4 ล้านยูโรเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านการจัดการน้ำข้ามพรมแดนที่เข้มแข็งในลุ่มแม่น้ำโขง

เวียงจันทน์, สปป.ลาว, 2 ตุลาคม 2561 – รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้สัญญาว่าจะให้เงินจำนวน 4 ล้านยูโร (ประมาณ 4.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แก่คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนที่เข้มแข็ง

การสนับสนุนจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเจรจาและความร่วมมือในการวางแผนและบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง คือประเทศกัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ำโขง

การให้เงินทุนมีระยะเวลาสามปี นับจากเดือนมกราคม 2562 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานผ่านหน่วยงานด้านการพัฒนาของเยอรมนี (GIZ: Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit) ดังกล่าวในจดหมายจากสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการถึงสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมา

“การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากเยอรมนีจะช่วยสร้างเสริมความพยายามของคณะกรรมการแม่น้ำโขงให้เข้มแข็งมากขึ้นในเรื่องการวางแผนและบริหารจัดการลุ่มน้ำที่มีการปรับปรุง บูรณาการ และมีความร่วมมือกันในช่วงเวลาที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการแม่น้ำโขง นาย Pham Tuan Phan กล่าว

เงินทุนนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการร่วมสองโครงการ ซึ่งเป็นโครงการข้ามพรมแดนระหว่างกัมพูชากับสปป. ลาว และกัมพูชากับไทย โครงการนี้จะสร้างความเข้าใจและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้โครงการเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงการดำเนินการนำร่อง ซึ่งจะสิ้นสุดลงปลายปีนี้ และจะได้รับการสนับสนุนโดยเยอรมนีผ่านช่องทางทำให้ทุนสนับสนุนที่คล้ายคลึงกัน

เงินทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจะเข้าสู่ระบบการเงินแบบใหม่ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ในรูปแบบ “ตะกร้าเงินทุน” ที่จะดำเนินกิจกรรมทุกอย่างภายใต้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งระบบนี้จะทำให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงใช้เงินทุนที่มีอยู่สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตอบสนองต่อความจำเป็นได้ทันเวลา และเป็นการปรับปรุงการดำเนินโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่กว่า 65 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำ

ความร่วมมือระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและคณะกรรมการแม่น้ำโขงนี้คาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า หากทำงานร่วมกับทั้งเยอรมนีและคณะกรรมการแม่น้ำโขง ประเทศสมาชิกจะสามารถทำงานร่วมกันในระดับทวิภาคีเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร

“พันธกรณีทางการเงินของพวกเราในวันนี้จะให้การสนับสนุนความพยายามของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในการจัดการภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเป็นการรับประกันว่าจะมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่อง และประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงจะมีความร่วมมือกัน รวมถึงสามารถป้องกันได้อย่างทันเวลาและ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างมีความยั่งยืน” ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่าง MRC และ GIZ นาย Bertrand Meinier กล่าว

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่คณะกรรมการแม่น้ำโขงนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นเงิน 31 ล้านยูโร หรือประมาณ 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา การสนับสนุนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ทำให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์มากมาย โดยรวมไปถึงการปฏิรูปเชิงสถาบัน การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อตกลงทางการเงินในการให้เงินทุนสนับสนุนนี้คาดว่าจะได้รับการลงนามระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและคณะกรรมการแม่น้ำโขงในช่วงสิ้นปีนี้

บันทึกสำหรับบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลสำหรับการเจรจาและความร่วมมือระดับภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ตามข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่างกัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็นช่องทางระดับภูมิภาคในด้านการทูตเกี่ยวกับน้ำ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

-จบ-

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

นาย Sopheak Meas

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

อีเมล: sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์: +856-21-263263, ต่อ 4070 (GMT+7)

โทรศัพท์มือถือ: +856-20-77779168